

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ DỊCH

TS PHẠM VĂN GIANG (*)

Tóm tắt: Các thế lực thù địch, phần đông, cơ hội chính trị ở cả trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc và xảo quyệt; đặc biệt là từ khi Việt Nam tiến hành sự nghiệp đổi mới. Bài viết phân tích quá trình hình thành và phát triển những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch từ thời kỳ đổi mới đến nay.

Từ khóa: Đổi mới; quan điểm của Đảng; thế lực thù địch.

Abstract: Hostile and opposing forces and those taking advantages of political opportunities, both domestically and in foreign countries, are trying all ways to fight and disrupt our country's revolutionary process with increasingly malicious and cunning conspiracies and measures, particularly since Vietnam stepped forward on the reform pathway. This article analyzes the process of forming and developing the viewpoints of the Communist Party of Vietnam on combating and preventing from misleading and hostile views from the reform period to the present.

Keywords: Reform; viewpoints of the Party; hostile force.

Ngày nhận bài: 20/4/2020 Ngày biên tập: 23/4/2020 Ngày duyệt đăng: 25/5/2020

Vấn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc (ĐBTQ) lần thứ VI của Đảng đã nhận định: "Kẻ thù ở ngoài nước và trong nước thường xuyên tìm cách phá chúng ta về tư tưởng. Chúng tung ra đủ loại luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại Đảng và chế độ ta. Những người cộng sản phải nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, nhạy cảm nắm bắt tình hình, kịp thời đập tan mọi luận điệu phản tuyên truyền của chúng...". Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 24/8/1989 của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa VI một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay đã nhấn mạnh: *hệ tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng XHCN là chủ nghĩa Mác-Lênin*. Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, quán triệt bản chất cách mạng, khoa học và vận dụng một cách sáng tạo vào điều

kiện nước ta. Các tổ chức của Đảng phải quan tâm triển khai giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, mở rộng và tăng cường trận địa tư tưởng XHCN. Đấu tranh chống lại mọi luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đã chỉ rõ, các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế độ XHCN và nền độc lập dân tộc của nhân dân ta. Do đó, nhiệm vụ của quốc phòng - an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ toàn vẹn của Tổ quốc, bảo vệ chế độ XHCN, sự ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu và hành động của các thế lực đế quốc, phản động. Hội nghị ĐBTQ giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994) của Đảng đã nhận diện "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là một trong những nguy cơ đối với Đảng và chế độ XHCN. Vì vậy, đấu tranh phòng,

(*) Học viện Chính trị khu vực III, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cách mạng Việt Nam. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa VII chỉ rõ: phải gắn cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" với cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, chống mọi khuynh hướng cơ hội, xét lại hay giáo điều.

Ngày 18/02/1995, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng. Nghị quyết đã xác định, khi các thế lực thù địch ra sức tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng thì đấu tranh bảo vệ, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng là vấn đề quan trọng, trở thành nhiệm vụ hàng đầu trong công tác chính trị, tư tưởng và lý luận của toàn Đảng, toàn dân ta. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 01/4/1996 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 67-CT/TW về tăng cường chỉ đạo, quản lý, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch dùng phương tiện thông tin, điện tử để chống phá cách mạng Việt Nam.

Văn kiện Đại hội ĐBTV lần thứ VIII của Đảng đề ra nhiệm vụ: "Ưốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng. Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch"¹²¹. Thực hiện quan điểm chỉ đạo này, ngày 25/11/1996 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW chỉ đạo cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" về tư tưởng chính trị. Tiếp đó, ngày 25/12/1997, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW về việc nói và viết những vấn đề liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà



Hội thảo khoa học "Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội" do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, tháng 11/2019.

Ảnh minh họa

nước. Trước những diễn biến phức tạp mới, Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa VIII có Kết luận số 01-KL/TW về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ và đường lối của Đảng. Ngày 22/3/2001, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 64-CT/TW về giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng, trong đó yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch, những đơn thư nặc danh, mạo danh có động cơ xấu.

Văn kiện Đại hội ĐBTV lần thứ IX của Đảng tiếp tục khẳng định: "Đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng, hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch"¹²². Trên tinh thần chỉ đạo đó, ngày 04/01/2002 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cường cuộc đấu tranh chống các luận điệu sai trái và các hoạt động tán phát tài liệu chống Việt Nam. Chỉ thị phê phán tình trạng một số người, trong đó có cán bộ, đảng viên đã viết và phát tán nhiều tài liệu chống đối dưới dạng "nhật ký", "đối thoại", "góp ý kiến", "thư khẩn", "lời

kêu gọi"...; đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng chủ động nghiên cứu, biên tập, thường xuyên đăng tải các bài phân tích, phê phán có sức thuyết phục; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh vạch trần, phản bác những quan điểm sai trái, vô hiệu hóa các hoạt động phát tán tài liệu xấu. Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa IX về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới đã xác định việc phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, chống đối chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên trong công tác tư tưởng, lý luận. Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 30/12/2002 Ban Bí thư có Thông báo Kết luận số 94-TB/TW về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Sau Thông báo Kết luận số 94-TB/TW, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa IX đã đề ra "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", trong đó xác định phương hướng, nhiệm vụ phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, chống đối chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngày 27/3/2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Chỉ thị yêu cầu tập trung đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu của các thế lực thù địch và bọn cơ hội nhảm hạ thấp, bôi nhọ, cắt xén, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, trong Kết luận số 39-KL/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa IX), Đảng ta đã xác định nhiệm vụ thành lập nhóm chuyên gia đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và CNXH.

Văn kiện Đại hội ĐBIBU lần thứ X của Đảng đã yêu cầu: "Kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch"⁽⁴⁾. Từ quan điểm chỉ đạo đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa X đã thông qua Nghị quyết số 16-NQ/TW về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, đặt mục tiêu cùng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai đồng bộ, chủ động cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, ngày 16/6/2008 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, trong đó chỉ rõ: Trên cơ sở giữ gìn, phát triển, phát huy những giá trị của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, trước hoạt động chống phá tư tưởng ngày càng quyết liệt của các thế lực thù địch, ngày 17/4/2009 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá. Chỉ thị nhấn mạnh, các thế lực thù địch tiếp tục liên công xuyên tạc, phủ định, xoá bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luận điệu mới, xuyên tạc Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Vì vậy, phải đấu tranh kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống các luận điệu phủ định, bóp méo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định: "Kiên quyết đấu

tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta⁽⁴⁵⁾. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên mạng xã hội, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, văn bản trực tiếp chỉ đạo công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là: cuộc đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch phải gắn liền với xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tại Đại hội ĐBTQ lần thứ XII (năm 2016) Đảng ta tiếp tục khẳng định bốn nguy cơ mà Hội nghị ĐBTQ giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng nêu lên vẫn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp hơn, như tham nhũng, lãng phí, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, nhất là triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng internet để chống phá ta. Vì vậy, phải “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch⁽⁴⁶⁾. Trên tinh thần đó, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định đó là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là “hoài nghi, thiếu tin tưởng vào

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Vì vậy, ngày 09/02/2018 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới, đã yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chủ trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ngành có liên quan. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay. Nghị quyết nêu rõ:.; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ

Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo Trung ương 94, 609 và 213. Theo đó, ngày 07/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 169-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35), đến nay đã được triển khai thành lập ở tất cả các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Gần đây nhất, ngày 16/4/2020 Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Chỉ thị số 44-CT/TW nêu rõ: phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Như vậy, theo từng thời điểm cách mạng, Đảng ta đã đưa ra những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với từng điều kiện cụ thể. Từ Cương lĩnh chính trị đến các văn kiện Đại hội Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn, hành động của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Quan điểm cơ bản, xuyên suốt của Đảng ta về đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ quan điểm sai trái, thù địch là:

Thứ nhất, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên định, học tập, bảo vệ, vận dụng trung thành, sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là để bảo nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cấp bách.

Thứ ba, cuộc đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước.

Thứ tư, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh khó khăn, phức tạp, lâu dài; gắn chặt với cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch là sự gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống", "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, hiệu quả, không thỏa hiệp, lùi bước.

Thứ sáu, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí và lực lượng vũ trang là nòng cốt./.

Ghi chú:

- (1) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đảng toàn tập*, tập 47, Nxb CTQG, H.2006, tr.461-462.
- (2) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII*, Nxb CTQG, H.1996, tr.141.
- (3) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX*, Nxb CTQG, H.2001, tr.22-23.
- (4) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb CTQG, H.2006, tr.132.
- (5) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*, Nxb CTQG-ST, H.2011, tr.257.
- (6) Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb CTQG, H.2016, tr.201.